

เชียงใหม่นิวส์

CHANG MAI NEWS &

หน้าแรก ข่าวหน้า 1 การเมือง สังคม ธุรกิจ เกษตร บันเทิง เยาวชน

การศึกษา

คณะสื่อสารมวลชน มช. จัดพิธีทำบุญครบรอบ 11 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะการสื่อสารมวลชน

By Korrawuth - 24/08/2016

58



คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนา เนื่องในโอกาสครบรอบ 11 ปี วันคล้ายวันสถาปนา คณะการสื่อสารมวลชน วันพุธ ที่ 24 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม 2301 ชั้น 3 คณะการสื่อสารมวลชน ทั้งนี้เพื่อความเป็นสิริมงคล และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารส่วนงานต่างๆ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่า ตลอดจนผู้มีคุณูปการต่อคณะการสื่อสารมวลชน



รศ.ธีรภัทร วรรณเกษม คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดเผยว่า ภายในงานจัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ เริ่มด้วยพิธีทางศาสนาเพื่อความเป็นสิริมงคล ต่อด้วยพิธีมอบทุนการศึกษาโดย รศ.สดศรี เผ่าอินจันทร์ แก่นักศึกษาของคณะฯ พิธีมอบรางวัลพิราบขาวแก่คณาจารย์และบุคลากรดีเด่น โดยรางวัลอาจารย์ดีเด่น ได้แก่ อ.สุนันทา แยมทัฬห อาจารย์ประจำแขนงวิชาหนังสือพิมพ์และสื่อสิ่งพิมพ์ รางวัลนักวิจัยดีเด่น ได้แก่ รศ.ดร.นรินทร์ นำเจริญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รางวัลบุคลากรดีเด่นด้านบริหาร ได้แก่ นางปิยะวัน จันทราภานนท์ หัวหน้างานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา รางวัลบุคลากรดีเด่นด้านบริการ ได้แก่ นายมีขวัต พงศ์มีขวาน พนักงานปฏิบัติงาน และ น.ส.ศดานันท์ ทนงการกิจ นักการเงินและบัญชี

ขณะที่รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2559 มีศิษย์เก่าที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลด้านต่าง ๆ ดังนี้ 1. "ด้านความสำเร็จในอาชีพ/หน้าที่การงาน" มีจำนวน 2 คน คือ น.ส.กรองทอง เพ็ชรวงษ์ รหัสประจำตัวนักศึกษา 2101010 ผอ.สำนักสารนิเทศและสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหาร สภาอากาศไทย และ นายสมภพ จันทรพิภ รหัสประจำตัวนักศึกษา 2601087 บก.ข่าวกีฬาและผู้ประกาศข่าวกีฬา (นักสื่อสารมวลชน ข้าราชการ) สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ 2. "ด้านสร้างคุณประโยชน์แก่สังคม" ได้แก่ นายถนอม ดีสร้อย รหัสประจำตัวนักศึกษา 2801120 กก.ผจก. บริษัท เอ-คอนเรียลเอสเตท จำกัด และ บริษัท เอกธุรกิจ สินทรัพย์ จำกัด (ธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์) และ 3. "ด้านผลงานดีเด่น" ได้แก่ รศ.ดร.สุวิจิต ชัยดรุณ รหัสประจำตัวนักศึกษา 3301294 Senior Lecturer ด้าน Marketing Communications ที่ The University of Westminster ประเทศอังกฤษ



ทั้งนี้ คณะกรรมการสื่อสารมวลชน เดิมเป็นภาควิชาการสื่อสารมวลชน สังกัดคณะมนุษยศาสตร์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2507 และได้รับการสถาปนาเป็นคณะในกำกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2548 ปัจจุบันเปิดสอนตามหลักสูตรปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต โดยแบ่งเป็น 5 แขนงวิชาได้แก่ แขนงวิชาวิทยุโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา แขนงวิชาหนังสือพิมพ์และนิตยสาร แขนงวิชาสื่อสารการแสดง และแขนงวิชาสื่อใหม่ นอกจากนี้การเปิดสอนตามหลักสูตรปริญญาตรีทั้ง 5 แขนงวิชาดังกล่าวแล้ว ทางคณะฯ ได้เปิดสอนหลักสูตร 2 ปริญญา เศรษฐศาสตรบัณฑิตและศิลปศาสตรบัณฑิต (การสื่อสารมวลชน) ซึ่งเป็นหลักสูตร 2 ปริญญา หลักสูตรแรกของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมทั้งเปิดสอนระดับปริญญาโท สาขาการสื่อสารศึกษา โดยในอนาคตมีโครงการที่จะเปิดสอนระดับปริญญาโทหลักสูตรร่วมอีกหลายสาขา เช่น สาขาสื่อสารสุขภาพ สาขาสื่อสารการตลาด สาขาสื่อสารการเมือง และสาขาสื่อสารเศรษฐศาสตร์ เป็นต้น

นอกจากนี้คณะสื่อสารมวลชน ยังได้ปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจหลักทั้ง 4 ด้านของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อย่างครบถ้วน ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และวิสัยทัศน์ สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน We Communicate We Create We Share







TAGS

cmu

FM100

MassComm

คณะสื่อสารมวลชน

นักศึกษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มอชอ

สื่อสารมวลชน



ในโอกาสวันแม่ปีนี้ เป็นวันที่เราได้แสดงความรักต่อแม่ ด้วยการ์ดหรือดอกมะลิ แต่หนูคิดว่าเราไม่ควรแสดงความรักเพียงแค่วันเดียว เราควรรักและตอบแทนพระคุณท่านทุกๆวัน เช่น ตั้งใจเรียน เป็นเด็กดี เราเคยบอกรักท่านบ้างหรือเปล่าในแต่ละวัน แค่ว่าง่าย ๆ พยางค์เดียว ยังมีอีกหลายคนที่ไม่มีโอกาสได้บอกรักแม่ ตอบแทนพระคุณแม่ ขณะที่เรามีโอกาสควรรีบตอบแทนพระคุณท่านก่อนจะสายไป ในฐานะที่หนูเป็นลูกของแม่ จะขอตอบแทนพระคุณแม่ให้สมกับที่แม่รักหนู หนูจะรักแม่ตลอดไป ทำวันนี้ของฝากกลอนไว้เนื่องในวัน"แม่"